

สิทธิพร เจริญในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

### CPI – ปิดได้สวยดี (แล้ว...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลิ้งจั่วหัว...** วันวาน ได้กล่าวไว้ใน LIVE นะครับว่า รูปแบบการแก๊งกำไร หรือวิธี

ที่จะหาเงินในตลาดหุ้นในรูปแบบต่างๆ เราจะต้องอะไรยังไงกันบ้าง ซึ่งในส่วนของเหนือเมฆ ก็ได้บอกไปแล้ว โดยจริงๆ ในวันวานนั้น หุ้นห่อกลับบ้าน จะเป็นหุ้น AT ที่เหนือเมฆก็ไม่ว่าหรอกว่าช่วงบ่าย จะขึ้นได้หรือไม่ แต่ในเมื่อสัญญาณปิดช่วงเช้าสวย ยังไงก็น่าสน... แต่อย่างไรก็ตาม ได้แนะนำวิธีไว้ด้วยว่า ยังไงก็ต้องมีตัวสำรองไว้ด้วยเหมือนกัน เมื่อว่าจะได้เปลี่ยนตัว หรือ เล่นสั้นๆ หากเงินค่าน้ำมัน ค่ากับข้าวได้ เล่นแบบรายย่อยนั้น ก็หวังซักหมื่นสองหมื่นต่อวัน ก็พอทำได้ ซึ่งก็แนะนำตัวสำรองในวันวาน ก็จะมี TH CPI MONO และ JUTHA และถ้าจะเอาจริงๆ หรือเล่นจริงๆ ก็ไม่ควรเกิน 2 ตัวจะดีที่สุด ตัวไหนตั้งทำและเล่นก่อน ก็ต้องจัดไปก่อน... สรุปแล้ว วันวาน ต้องได้แล้วละนะ ค่าน้ำมัน ค่ากับข้าว หมื่นสองหมื่น โดยใน LIVE ก่อนหน้านั้น เหนือเมฆก็ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการแก๊งกำไรแบบรายย่อยๆ ว่า ลองตั้งเป้าไว้ ให้ได้เดือนละ หนึ่งแสนบาทก่อนพอ และใช้เงินไม่เกิน 5 แสนไปก่อน หรือถ้าใครมีกำลังหน่อย ก็เล่นในวงเงินที่มากขึ้น ผลกำไรก็มากขึ้นไปเอง จากจำนวนหุ้นที่สามารถซื้อได้... แต่เอาเป็นว่า เล่นแก๊งกำไร เล่นแก๊งหา แต่เราเน้นหลักการทางเทคนิคไว้ และใช้เงินไม่มาก และถ้าขายได้ทันทีก็ขาย จะได้ไม่ต้องจ่ายเงินสดเพิ่มเติมในวันหลัง เรียกว่า ถ้าเทียบกับเงินที่วางหลักประกัน แล้วกำไรจบในวันได้ ความคุ้มค่า ก็ถือว่าใช้ได้... นี่ก็เป็นเรื่องราวที่กล่าวไว้ใน LIVE นะ ถ้าติดตามกันไปทุกๆ วัน เหนือเมฆก็จะหาอะไร หรือข้อคิดดีๆ มาฝากกันบ่อยๆ แล้วกัน (ผิด ก็มีทางแก้)

**ดูตามเกม...** ก็น่าจะมีแรงเล่นกันต่อเนื่องได้ จนกว่าจะถึงวันขึ้นป้าย XD กันโน่นเลย หรือ ดีไม่ดี ก็อาจจะเล่นแบบให้ XD กันฟรีๆ เลยก็ได้ หุ้นบางตัว พอวันขึ้นป้าย แล้วปิดได้สูงๆ ก็มีนะครับ

**แนวรับ : ... 4.00-3.90 และ ต้องไม่ต่ำกว่า 3.80 ไว้**

**เป้าหมาย : ... 4.40-4.60 หรือ อาจจะหวังได้ถึง 4.80**

Price Chart...(CPI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น CPI...** ดูจากโครงสร้างการแก๊งตัวนั้น เราจะได้ Price Pattern ในแนวโน้มเชิงบวกสวยๆ ก็ได้ เรียกว่าวันนี้ หากยังสามารถยืน 4.00 ได้มันคง หรือ จะไม่มีย่อต่ำกว่า 4.00 นั้น ก็ยังน่าซื้อตามน้ำอยู่ แถบ ถ้าว่ากันตามรูปแบบของ MA. จะถือว่าเป็นช่วงต้นๆ ของภาวะกระทิง ใน MA. ก็ว่าได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งจะแปลว่า ในการขึ้นทุกๆ ระยะ จะถือเป็นแนวโน้มดี ไม่ว่า จะแก๊งตัวขึ้นแล้วอย่างไร ถ้าไม่ทำให้ เส้น MA. เสีย หรือเกิดสัญญาณขายออกมา การจะถือยาวๆ แบบที่ เรียกว่า Run Trend นั้น ก็อยู่ในวิสัยที่จะทำได้นะครับ เป้าหมายการ Run Trend มองยาวๆ หน่อย ก็จะมีอยู่ที่ 7.50-8.00 กันโน่นเลย... แต่นิสัยหุ้น มักจะเขย่าแรง